



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน  
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕  
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	<p>๑. ขอให้สนับสนุนการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียง</p> <p>๒. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในขบวนเชิญน้ำพระพุทธรมนต์ศักดิ์สิทธิ์เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเข้ารับการซักซ้อมตามกำหนดการที่ส่วนกลางกำหนด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>สำนัก/กอง</p>
๒. การแก้ไขปัญหาเสพติด	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <p><u>มาตรการที่ ๑</u> มาตรการ Re X-ray ทบทวนบัญชีรายชื่อ และสำรวจผู้ป่วยจิตเวช ผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติดเพิ่มเติม แล้วรายงานให้กรมการปกครองภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งประสานขอข้อมูลผู้ต้องขังคดียาเสพติดในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมาจากเรือนจำ และสถิติการจับกุมยาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติดจากสถานีตำรวจเพื่อติดตามเฝ้าระวังและจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>มาตรการที่ ๒</u> มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสร้างการรับรู้ถึงมาตรการแก้ไขปัญหาเสพติดทุกช่องทาง ให้เกิดกระแสตื่นตัว และเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p> <p><u>มาตรการที่ ๓</u> มาตรการป้องกัน ให้จังหวัดและอำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ๗ ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวทาง "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" รวมทั้งปฏิบัติการ "กวาดบ้านให้สะอาด" โดยการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p><u>มาตรการที่ ๔</u> มาตรการปราบปราม จัดประชุมโต๊ะข่าว เพื่อสืบสวนจับกุมผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งบูรณาการตรวจค้นหมู่บ้านที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>มาตรการที่ ๕</u> มาตรการบำบัดรักษา ให้นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เหมาะสมตามแนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย”</p> <p><u>มาตรการที่ ๖</u> มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้ชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัด หรือฟื้นฟู สภาพทางสังคม ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข</p> <p><u>มาตรการที่ ๗</u> การติดตาม และประเมินผล กรมการปกครอง จะติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ตามมาตรการที่กำหนด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p><u>มาตรการที่ ๘</u> การยกย่องเชิดชูเกียรติ กรมการปกครอง จะมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูจังหวัด/อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์</p> <p>ทั้งนี้ กรมการปกครองจะได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียด แนวทางให้จังหวัด/อำเภอ ต่อไป</p>	
<p>๓. โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)</p>	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานที่ดีผ่านสื่อต่าง ๆ และรายงานข้อมูล การขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม (Best Practice) ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งให้กรมการปกครอง เพื่อให้สำนักบริหาร การปกครองท้องที่รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ต่อไป</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๔. การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก กิจกรรม “อ.ส. จิตอาสาพัฒนา รักดิน รักน้ำ รักโลก</p>	<p>- ขอให้จังหวัด กำชับ และเร่งรัดการรายงานผล การดำเนินงานกิจกรรมทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ผ่านระบบ Google forms ให้ครบทุกกองร้อย</p>	<p>จังหวัด/ อำเภอ</p>
<p>๕. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ฝ่ายปกครอง</p>	<p>ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ดังนี้</p> <p>๑. การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ ห้ามปฏิเสธ การรับคำร้องโดยเด็ดขาด โดยให้รับคำขอและให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๒. เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับผลการตรวจสอบพันธุ์กรรมแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำขอ ทราบโดยทันที พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเกิดเงินกำหนด หรือ เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน หรือลงรายการ สัญชาติไทย หรือกรณีอื่นตามที่โครงการกำหนด ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากพบปัญหาและอุปสรรค ให้รายงานสำนักทะเบียนกลางทราบ</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. การแก้ไขปัญหสถานะบุคคลของกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช ให้สำนักทะเบียนอำเภอแก้ไขปัญหโดยเร่งด่วน</p> <p>๔. หากพบว่ามี การปรากฏข้อร้องเรียนทางสื่อสารมวลชนในพื้นที่ ขอให้อำเภอ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และช่วยเหลือแก้ไขปัญห และรายงานให้กรมการปกครองทราบทันที</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ดำเนินการเชิงรุก ให้ประชาชนในพื้นที่เร่งรัดการลงทะเบียน ThalID เนื่องจากโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ จะดำเนินการผ่านระบบ ThalID</p> <p>๖. ขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรฝ่ายปกครองในทุกกระดับที่ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญในห้วงที่ผ่านมา จำนวน ๒ ภารกิจ ได้แก่ การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ และการสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และเดินทางประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป</p>	
๖. การบริหารงบประมาณ	<p>ขอให้ปลัดจังหวัด กำชับนายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วในระบบติดตามโครงการสังกัดกรมการปกครอง (e-FMS) รวมถึงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน อาคารขนาดใหญ่ที่ยังไม่ก่อก่อนนี้ผูกพัน</p> <p>๒. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ก่อนนี้ผูกพัน และรายงานในระบบโดยเคร่งครัด</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐